

BÁO CÁO

Thẩm tra Dự thảo các nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư phát triển

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 18/4/2023 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các *Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư* theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 1875/TTr-UBND ngày 14/4/2023. Tham dự họp có Lãnh đạo, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương có liên quan. Qua nghiên cứu nội dung Tờ trình, các Dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo Kỳ họp Chuyên đề thứ 7 HĐND tỉnh Khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh các dự án

Căn cứ Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019, Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 cho 03 dự án: ổn định dân di cư tự do tại xã Đắk N'Drót - huyện Đắk Mil, các xã: Cư Knia, Đắk Drông – huyện Cư Jút và bố trí dân cư vùng lũ xã Buôn Chóah - huyện Krông Nô với số vốn 65 tỷ đồng nhằm ổn định đời sống, sản xuất cho người dân tại vùng dự án. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và hoàn thành giải ngân các dự án trước 31/12/2023, do vậy việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 03 dự án trên là cần thiết. Ngoài ra, theo báo cáo của UBND tỉnh: Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô (cũ)) được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2015. Qua 7 năm sử dụng hiện tại cơ sở hạ tầng đã xuống cấp không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Việc bổ sung hạng mục nâng cấp, sửa chữa đầu tư Trung tâm Y tế huyện Krông Nô vào Dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế cấp huyện, tỉnh Đắk Nông là cần thiết. Đối với các Dự án: Xây dựng hội trường, bể bơi trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh và Tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV (1959-1975) tại Năm Nung, tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1) đã

được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 và Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 11/5/2021, qua rà soát đánh giá các dự án trên cần điều chỉnh một số hạng mục để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của các dự án.

Do vậy, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án trên là cần thiết, cơ bản đảm bảo đúng thẩm quyền và đúng theo quy định của pháp luật.

II. Sự phù hợp của nội dung Dự thảo nghị quyết với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án tại Tờ trình số 1875/TTr-UBND ngày 14/4/2023 là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình, tuy nhiên qua khảo sát và xem xét hồ sơ tài liệu liên quan đến các dự án, Ban kính đề nghị UBND tỉnh cần lưu ý một số vấn đề sau:

1. Đối với 03 dự án: Ổn định dân di cư tự do tại xã Đăk N'Drót - huyện Đăk Mil, các xã: Cư Knia, Đăk Drông – huyện Cư Jút và bố trí dân cư vùng lũ xã Buôn Chóah - huyện Krông Nô:

- Đối với các dự án ổn định dân di cư tự do xã Cư Knia, Đăk Drông – huyện Cư Jút và bố trí dân cư vùng lũ xã Buôn Chóah - huyện Krông Nô: Theo báo cáo của các địa phương hiện nay các huyện, các xã đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 dự kiến phê duyệt cuối tháng 6/2023. Do vậy, để hoàn thành việc giải ngân các dự án trước ngày 31/12/2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Kinh tế - Ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trên, vì nếu để đến cuộc họp thường kỳ của HĐND tỉnh thì phải mất 03 tháng, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, chủ đầu tư dự án triển khai các bước lập hồ sơ dự án để kịp tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với Dự án bố trí dân cư vùng lũ xã Buôn Chóah, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông, đề nghị chủ đầu tư dự án triển khai các hạng mục của dự án đảm bảo chất lượng đúng tiến độ theo phương án được phê duyệt. Theo đề nghị Dự án chỉ đầu tư 01 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đề nghị rà soát đảm bảo việc xây dựng hạng mục phù hợp cho người dân sử dụng và có phương án quản lý hiệu quả tránh tình trạng như các công trình đã đầu tư trước đây. Ngoài ra xem xét sự cần thiết hạ 01 Trạm biến áp 75KVA. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Krông Nô có phương án vận động di dời 124 hộ dân về vùng dự án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phát huy hiệu quả công trình sau đầu tư và quản lý chặt chẽ diện tích đất bố trí cho người dân.

2. Đối với điều chỉnh Dự án tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử căn cứ kháng chiến B4 – Liên tỉnh IV tại Nậm Nung, huyện Krông Nô: Dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 11/5/2021 và điều chỉnh tại Nghị quyết số 168/NQ-HĐND ngày

28/10/2021, trong đó chỉ phê duyệt quy mô đầu tư của các dự án gồm 07 hạng mục: Khu khánh tiết, khu công sự bảo vệ văn phòng liên tỉnh IV, khu văn phòng liên tỉnh IV, khu văn phòng làm việc ban cán sự B4, Hội trường huyện ủy Đắk Mil, Trạm quân y, Khu di tích hố bom. UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh điều chỉnh các hạng mục của dự án tại Tờ trình số 1875/TTr-UBND như: *điều chỉnh cắt giảm không thi công 04 cầu, cống 2D150, điều chỉnh kết cấu và chiều rộng đường.....*, các nội dung này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư dự án trên và các nội dung đề xuất điều chỉnh không thay đổi theo Nghị quyết đã ban hành. Do vậy, các nội dung UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh thực hiện việc điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Đối với đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Hội trường, bể bơi trường PTTN Nguyễn Chí Thanh: UBND tỉnh đề nghị bổ sung các hạng mục: thiết bị bàn, ghế âm thanh, rèm màn vào hạng mục Hội trường của Dự án đã phê duyệt tại Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 11/5/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất điều chỉnh bổ sung các hạng mục trên để trường hoàn thiện đầu tư trang thiết bị bàn ghế đảm bảo công năng của Hội trường đã đầu tư, đây là thiếu sót của cơ quan tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu.

III. Về sự phù hợp của các Dự thảo nghị quyết với các quy định của pháp luật

Hình thức, bố cục, nội dung của Dự thảo nghị quyết phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, qua xem xét, nội dung của Dự thảo nghị quyết Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung sau:

- Tại phần cơ sở pháp lý các Dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư còn thiếu tên Nghị quyết đã phê duyệt, điều chỉnh của các dự án, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các Nghị quyết đã phê duyệt vào phần căn cứ pháp lý.

- Đối với Dự thảo nghị quyết phê điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Ổn định dân di cư tự do xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông, đề nghị bổ nội dung: *Giai đoạn 3, sau năm 2023: Đầu tư 3,2km đường giao thông nội vùng còn lại, với quy mô xây dựng: giao thông nông thôn cấp B, chiều rộng nền đường tối thiểu 5,0m, mặt đường tối thiểu 0,75m, kết cấu mặt đường bê tông xi măng. Công trình đập Đắk N'Drót. Trụ sở thôn kết hợp nhà trẻ (7 thôn)*". Do các hạng mục giai đoạn 3 chưa xác định nguồn lực để triển khai.

IV. Kết luận và kiến nghị

Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án ổn định dân di cư tự do là phù hợp, đảm bảo theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công và Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của một số dự án cho phù hợp với tình hình thực tế là cần thiết. Tuy nhiên, trước khi HĐND tỉnh xem xét

thông qua, đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan liên quan giải trình các ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nêu trên và chịu trách nhiệm toàn bộ các nội dung trình HĐND tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Kiến nghị: Đối với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tu sửa cấp thiết, bảo quản định kỳ di tích lịch sử Căn cứ kháng chiến B4 - Liên tỉnh IV (1959-1975) tại Năm Nung, tỉnh Đắk Nông giai đoạn 1, đề nghị UBND tỉnh thực hiện việc điều chỉnh theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh;
- Các Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Website cơ quan;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế;
- Phòng CT HĐND;
- Lưu: VT (Trg).

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Đình Đạo